



# ผู้ว่าฯตรังเรียกบักตร.แจง

ตรัง ● ผู้ว่าฯ ตรังเรียกบักตำรวจชี้แจงความคืบหน้า เฝ้าเครื่องจักรและยิงคนงานเสียชีวิต แต่กลับล่องหน ขณะที่รองผู้กบสอสน สก.เมืองตรัง แจงคดีคืบหน้าอีก 2 วันออกหมายจับผู้ต้องหา 1-2 ราย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง ได้มีการแถลงข่าวประจำสัปดาห์แก่สื่อมวลชน โดย นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เรียกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาโยง เข้าชี้แจงความคืบหน้าคดีเฝ้าเครื่องจักร ยิงคนงานก่อสร้างเสียชีวิต และยิงนายอำเภวย เพชรรัตน์ พยานปากเอกของคดีเสียชีวิต ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ระดับบักตำรวจไม่มีใครเดินทางเข้ามาชี้แจงแต่อย่างใด แต่ได้ส่ง พ.ต.ท.ประเสริฐ สงแสง รอง ผกก. (สอสน) สก.เมืองตรัง เป็นตัวแทนมาชี้แจง

พ.ต.ท.ประเสริฐกล่าวว่า ได้สอบสวนพยานไปแล้ว 37 ปากร่วมกับทหารตรวจสอบเป้าหมายและตัวบุคคล 16 ปาก จากพยานหลักฐานสามารถออกหมายจับได้ 1-2 คน ส่วนประเด็นความขัดแย้งในครั้งนี้เกิดจากการเสียผลประโยชน์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

นายศิริพัฒน์กล่าวว่า อย่างที่ตนเคยกล่าวไว้ทางตำรวจคงไม่กล้าเสี่ยงเอาชื่อเสียงเกียรติภูมิเรื่องแพะก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาล ซึ่งเราเองตัดสินใจไม่ได้ว่าใครแพะหรือไม่แพะ อย่าด่วนตัดสินใจ การออกหมายจับครั้งนี้ถือว่าเรากล้าหาญทางตลอด แต่เราต้องการให้คนที่ทำผิดได้มารับโทษอย่างแท้จริง ไม่ต้องการให้มีหลักฐานไม่พอฟ้อง ลังไม่ฟ้องหรือว่ายกประโยชน์ให้จำเลย จะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น เพราะเรื่องนี้กระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดตรัง



ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยัง สก.เมืองตรังอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้า โดย พ.ต.ท.ประเสริฐกล่าวว่า สำหรับคดีดังกล่าวในรอบสัปดาห์นี้จะสามารถออกหมายจับคนร้ายคดีลอบเฝ้าเครื่องจักรได้ สำหรับผู้ต้องสงสัยที่จะออกหมายจับเกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกเชิญตัวเข้าค่ายทหารหรือไม่นั้น ยังไม่พุดถึงในตอนนี เพราะยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งขอปิดไว้ก่อน

พ.ต.ท.ประเสริฐกล่าวว่า สำหรับการออกหมายจับคนร้ายมีพยานบุคคลและพยานนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถสกัดชภาพตัวคนร้ายได้แล้ว ส่วนคดีนี้มีประชาชนให้ความสนใจติดตามเป็นอย่างมาก แต่จริงๆ แล้วคดีนี้เป็นความขัดแย้งโดยทั่วไป ซึ่งเป็นความขัดแย้งเรื่องการก่อสร้างถนน ทำให้มันเกิดผลเสียในเรื่องภาพรวม ส่วนการมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าคดีนี้ไม่คืบหน้า ต้องให้ดีเอสไอหรือกองปราบฯ เข้า

มาดำเนินการต่อ ตนมองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถ ตอนนี้คดีคืบหน้าไปมากแล้ว เพียงแต่ต้องใช้เวลาในการรวบรวมเท่านั้น คิดว่าไม่จำเป็นต้องส่งคดีไปยังหน่วยอื่น เพราะการแสวงหาพยานก็ไปจากกลุ่มเดียวกัน ส่วนเรื่องผู้ว่าฯ ตรังเรียกเข้าไปชี้แจงนั้น ก็เป็นไปตามการแถลงในรอบสัปดาห์ถึงความคืบหน้าของคดี ซึ่งสัปดาห์นี้คาดว่าจะออกหมายจับได้ 1-2 คน

ส่วนคดีบุกยิงพยานนายอำเภวย เพชรรัตน์ ในวัดนางหลาด จนเสียชีวิตนั้น เคยเชิญมาซักถามเป็นพยาน แต่ยืนยันว่าไม่มีข้อมูลหรือไปพาดพิงถึงคนร้าย ซึ่งการเสียชีวิตก็ไม่เกี่ยวกับคดีนี้